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สารจากประธานสภาคณาจารย์ 
โดย  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ

สวัสดีปีใหม่ 2563 ครับ

 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาล 

ให้ท่านผู้อ่านทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 ในเดือนท่ีผ่านมาทางสภาคณาจารย์ของเราได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ  

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลของเรา มาพบปะและรับฟัง 

ข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์ ซ่ึงสมาชิกสภาคณาจารย์ ได้เสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เป็น 

ประโยชน์ต่อคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ทั้งเรื่อง ความก้าวหน้าในสายงาน  

สวัสดิการ การบริหารธรรมาภิบาล และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซ่ึงสามารถ 

ติดตามได้ในฉบับนี้ 

 และในฉบับนี้ ขอเสนออีกบทบาทหนึ่งของสภาคณาจารย์ ในการคัดเลือกอาจารย์ 

ดี เด่น และการร่วมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

(ปอมท.) ในการคัดเลือกอาจารย์ดี เด่นแห่งชาติ ซึ่งได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

        พบกันใหม่ปีหน้า 2563 ครับ
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สรุปประเด็นนายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาคณาจารย์
ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5
สำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*********************************************

 2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเกณฑ์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา (MU-ELT 84 คะแนนขึ้นไป / 
TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป / TOEFL IBT 64 คะแนนขึ้นไป 
/ IELTS 5.0 คะแนนขึน้ไป) เนือ่งจากบางวชิาชพีไมม่คีวาม
จำาเป็นที่จะต้องใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษสูงเทียบเท่าเกณฑ์
ทีม่หาวทิยาลยักำาหนด เกณฑข์องมหาวทิยาลยัสงูไปหรอื
ไม่ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น 
 3. รายวิชาศึกษาทั่วไปปรับการให้เกรดเป็น  
O S U ทำาให้นักศึกษาไม่สนใจเรียนในบางวิชา ส่งผลให้
เกรดของนักศึกษาต่ำาลง ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นวิชาช่วย  
และเกรดเฉลี่ยไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้
 4. การดูแลด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีปัจจัย
เส่ียงที่ทำาให้นักศึกษาเกิดความเครียดและมีแนวโน้มที่จะ
ฆ่าตัวตายมากขึ้น
 5. เสนอผลักดันนโยบายเรื่อง Inclusive  
Society ของคนพิการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง คนพิการเชิงสังคม เช่น  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตพิการ  
อยากให้กลุ่มบัณฑิตพิการรับทีหลังสุด รับที่เดียวกับ 
บัณฑิตทุกคน (เสนอให้ประสานกับสำานักพระราชวัง 
เพื่อทราบถึงแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป)
 6. เสนอประเด็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตร และการศึกษาแบบยืดหยุ่น โดยในปี 
2563 วิทยาลัยราชสุดาจะมีหลักสูตรประกาศนียบัตร  
1 ปี (1 year Program) โดยที่มุ่งเน้นที่กลุ่มคนพิการ  
เปน็กลุม่ทีข่าดโอกาสทางการศกึษา แตพ่บประเดน็ทีอ่าจ
เกิดปัญหาในระยะยาว ดังนี้ 
       1) นกัศกึษากลุม่นีจ้ะไมไ่ดร้บัสทิธกิาร 
 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2) ระบบการสนบัสนนุจากทกุสว่นงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองกิจการนักศึกษา วิทยาลัย 
 ราชสุดา และส่วนงานอื่นๆ

ประเดน็ดา้นการจดัการศกึษา

ประเดน็ดา้นความกา้วหนา้ในสายงานประเด็นด้านความก้าวหน้าในสายงาน
 1. เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทุนสำารอง 
ให้ผู้ทำาวิจัยยืม เนื่องจากผู้วิจัยได้รับอนุมัติให้ทำาวิจัย  
แต่ได้รับเงินทุนในการทำาวิจัยล่าช้า ต้องสำารองจ่าย 
ไปกอ่น แตบ่างงานวจิยัมคีา่ใชจ้า่ยทีง่บประมาณหลกัลา้น
ทำาให้ ไม่สามารถเริ่มงานได้ทันที ผลกระทบที่ตามมาคือ 
งานวิจัยมีความล่าช้า 
 2. คณุสมบตัขิองอาจารย์ในหลกัสตูร เนือ่งจาก
ในขณะนี้บางสาขาคุณสมบัติของอาจารย์ยังไม่ตรง เมื่อ
ทำาการสอนบณัฑิตทีจ่บออกมาไมส่ามารถทำางานไดจ้รงิ 
สาเหตุเพราะผู้สอนไม่มีความเข้าใจในศาสตร์ดังกล่าว
อยา่งแทจ้รงิ เมือ่สอบถามกับสว่นงานทีเ่ก่ียวข้อง ไดรั้บคำา
ตอบว่า “ขึ้นอยู่กับการบริหารงานในหลักสูตร”
 3. ระยะเวลาของการขอตำาแหน่งวิชาการ ใช้ 
เวลานานเมื่อเทียบกับบางมหาวิทยาลัย

ประเด็นด้านการจัดการศึกษา
 1.  เรื่องการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของ
นักศึกษา เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น เสียโอกาสใน 
การรับนักศึกษาต่างชาติ บัณฑิตเสียโอกาสในการ 
สมคัรงาน สภาพอากาศที่ไมเ่อือ้อำานวยสำาหรบัการเรยีน

 ตามทีส่ภาคณาจารย์ไดด้ำาเนนิการเลอืกต้ังสมาชกิสภาคณาจารยช์ดุใหม ่เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของสมาชกิ
สภาคณาจารย์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ ประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเรียนเชิญ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้มีการซักถาม และเสนอ 
ความคิดเห็น ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาคณาจารย์
ได้สรุปแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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 7. มีการทำางาน กับ DSS  (Disability Support 
Services) ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี 2563 แผน
งานที่วางไว้กับวิทยาลัยราชสุดา คือ การเชื่อมระบบของ 
DSS เป็นการเชื่อมข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล 
กับวิทยาลัยราชสุดา เพราะหากจะปรับให้มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็น Inclusive Education หรือ Inclusive  
Society ระบบต้องพร้อมใช้งานในส่วนที่มีการเอื้อให้ 
คนพกิาร ส่ิงทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ คอื เมือ่นกัศกึษาพิการ
กับนักศึกษาไม่พิการเดินผ่านกัน จะไม่รู้สึกถึงความ 
แตกต่าง หรือความแปลกแยก รู้สึกถึงความเป็น 
ส่วนหนึ่งของระบบ ของพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล เหมือน
เป็นส่วนหนึ่งของ University life โดยปัจจุบันนักศึกษา
ออทิสติกซึ่งแฝงอยู่มากในมหาวิทยาลัยมหิดล และจะ
ชัดเจนในช่วงปี 3-4 ที่มีรายวิชาที่มีโครงการที่ต้อง 
เข้ากลุ่ม เนื่องจากบางคณะในช่วงปี 1-2 ยังไม่มีการ 
แยกทำากิจกรรมกลุ่มมากนัก กรณีนี้กลุ่มออทิสติกจะ 
เพิ่มขึ้นและจะไปมีความเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าของเด็ก 
สุดท้ายอาการนี้จะไปเชื่อมกับจุดที่ เป็นประเภทหนึ่ง 
ของความพิการคือ พิการทางด้านจิตใจและพฤติกรรม 
ดังนั้นความพิการจึงนับเป็นเรื่องที่สำาคัญที่ต้องหยิบยก
ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่ง

ประเด็นด้านการบริหารและธรรมาภิบาล
 1. เสนอการปรับเพ่ิมกองทุนสวัสดิการฯ ที่ 
ตอนนี้มหาวิทยาลัยสมทบ 3% ในขณะที่มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง สมทบที่ 3%-5% ตามอายุงาน โดยเห็นว่า หาก
สะสมเพิ่มตามอายุงาน จะเป็นผลดีกับผู้ที่ เกษียณ 
อายุงานได้มีเงินสะสมเพื่อใช้ตอนเกษียณฯ และสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร
 2. เสนอปรับเพิ่มเงินชดเชยสำาหรับผู้ที่มี  
อายุงาน 20 ปี เป็น 13 เดือนครึ่ง ให้เท่ากับกฎหมาย
แรงงานซึ่งหลายมหาวิทยาลัย ได้แก้ ไขข้อบังคับฯ 
เรียบร้อยแล้ว
 3. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของบุคลากร 
หากใช้เกณฑ์นี้ควรใช้เฉพาะส่วนงานที่ต้องใช้งานจริง ๆ 

เช่น นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ แต่ส่วนงานอื่น
ที่ไม่จำาเป็นควรยกเว้นหรือปรับเกณฑ์ให้ลดลง เนื่องจาก
การใช้เกณฑ์นี้ทำาให้หาคนทำางานยาก (มากกว่าเดิม)
 4. ตอ้งการใหม้หาวิทยาลัยมหดิลเปน็ Inclusive 
University หรือ University for All ทั้งการเข้าถึงทาง 
ระดับการศึกษา และการเข้าถึงทางกายภาพ
 5. หลายระบบยังมีลักษณะของการขับเคลื่อน 
ได้ช้าอยู่ โดยเฉพาะ งานวิจัย คือต้องการให้งานวิจัย 
คืบหน้า แต่สิ่งที่คณาจารย์ ได้รับมีความสวนทางกัน  
เช่น งบประมาณวิจัยปีนี้ที่ลดลง งบประมาณวิจัย 
ล่าช้า หรือกระบวนการที่ยังไม่รองรับกับระบบใหม่ที่ 
เข้ามา ระบบที่สนับสนุนด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา  
สภาคณาจารย์มองว่ากระบวนการต่าง ๆ ยังมีกิจการ
บางอย่างที่มีความขัดกัน ไม่เชื่อมต่อ ไม่รองรับกัน  
ทำาให้ ไม่สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อก้าว 
เข้าไปแข่งขันกับผู้อื่นได้
 6. การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 
ขนาดเล็ก ภารกิจของหน่วยงานขนาดเล็กยังคงต้อง
ทำางานเทียบเท่ากับหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น งาน 
วิจัย  งานบริการ วิชาการ  และตอนนี้ เ ริ่ มมีการ 
ตัดงบประมาณ อาจารย์ ในสถาบันเล็กต้องแบกรับ 
ภาระการหารายได้เข้ามา ทำาให้กำาลังใจในการทำางาน 
ลดน้อยลง
 7.  การมีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ทั้ ง 
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง  
รวมถึงการสนับสนุนอาจารย์ในภาคอย่างเท่าเทียมกัน
 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานในสาย
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งใช้บทความที่อยู่ใน 
ฐาน Scopus แต่สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ในการทำางานบางครั้ งมีการเขียนหนังสือตีพิมพ์  
เป็นรูปเล่มและมี Publisher จากต่างประเทศรับรอง  
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค่าน้ำาหนักของ
บทความค่อนข้างสูง แต่ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับหนังสือ
ดังกล่าว ทั้งที่เป็นหนังสือตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึง 
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องของมาตรฐาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 9. กรณีความไม่เข้าใจกันของส่วนงานหนึ่ง
ปัญหาที่ ได้ทราบมาตอนนี้มาจากหลายทาง ทั้ ง  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า  
ซึ่งหากปัญหาเหล่านี้ ยังไม่ได้รับการแก้ ไข ผู้ที่ ได้รับ 
ผลกระทบมากที่สุดคือ นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่กำาลัง 
จะก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ ขอให้ท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาวิธีดำาเนินการ ให้ส่วนงาน
พัฒนาได้ด้วยความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่จริง

ประเดน็ดา้นการบรหิารและธรรมาภบิาล
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 ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ผมได้รับหน้าที่
ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และเป็น
กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากรของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น 
สำาหรับผม เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ได้
รู้จักกับบุคลากรสายงานต่าง ๆ ในบริบทที่เราต้อง 
ปรับตัวและต้องพัฒนาตนเองให้อยู่รอด ในยุคที่มี 
การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา รวดเร็ว และหักศอก ได้รับ
โอกาสในการทำางานใหม่ๆ และอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ 
ผมจับพลัดจับผลูเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ การคัดเลือก
บุคคลในอุดมคติ รวมถึงการเดินทางเป็นเพื่อนกับ 
บุคคลนั้นจนสุดเส้นทางเกียรติยศนั้น ซึ่งเราเรียก 
บุคคลนั้นว่า อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ดีเด่น อาจารย์
ต้นแบบ หรือชื่ออื่น ๆ ที่ความหมายดี ๆ โดยเส้นทางนั้น
เริ่มต้นตั้งแต่ในระดับส่วนงาน เส้นทางที่ยาวขึ้น ลำาบาก
ขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึงในระดับประเทศ 
ที่ต้องมีเพื่อนหลาย ๆ คนเดินทางเป็นเพื่อนจึงจะถึง 
จุดมุ่งหมายได้
 ในแต่ละปี เรา (กรรมการฝ่ายส่งเสริมความ
ก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร) จะร่วมกันพิจารณา 
คัดเลือกอาจารย์ เพื่อเป็นบุคลากรต้นแบบในระดับ
มหาวิทยาลัยมหิดล และเราเรียกว่า “อาจารย์ตัวอย่าง
ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” และเราได้ 
ร่วมกันเดินไปส่งบุคคลนั้นในเส้นทางระดับประเทศ 
ให้ถึง “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” บางปีถึงปลายทาง  
บางปีไม่ถึงปลายทางครับ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  
ที่ผ่านมา ทีมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคลในอุดมคตินั้น 
ที่อยู่ที่ปลายทางในพิธีเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์ดีเด่น 
แห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท 
จ.ชลบุรี
 เมื่อประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิก  
นพ.วิรุณ บุญนุช กล่าวคำากราบบังคมทูล ในพิธีรับ 
โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโล่รางวัล

อาจาร ย์ดี เด่น แห่ งชาติ  ปร ะ จำ าปี  พ .ศ .  2562  
ให้แก่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) นั้น ท่านกล่าวถึงที่มาของ 
การมอบรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่อง 
เชิดชู ให้ เกียรติแก่อาจารย์ที่สร้างคุณงามความดี  
ทำาคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดี  
โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
เข้ารับโล่พระราชทาน จำานวน 5 ท่าน 

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำารพ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สาขาสังคมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปณุณรตัน ์พชิญไพบลูย์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขารับใช้สังคม	
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์       
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปอมท.	บทบาทการเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาต	ิ
และงานประชุมวิชาการ	ประจำาปี	2562

  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี 
          กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร 
          สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนทั่วไป
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 หลังจากที่สายตามองไปบนเวทีที่ จัดพิธี  
ไว้อย่างสมเกียรติ ผมนั่งหลับตานิ่ง ๆ และนึกย้อน 
เส้นทางกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พวกเราไป
สมัภาษณบ์คุคลตน้แบบทา่นหนึง่ของคณะวทิยาศาสตร ์
ในฐานะอาจารย์ตัวอย่างจากภาควิชาเคมี ท่านชื่อว่า  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย วันนั้น 
อาจารย์นำาเสนองานวิจัยและนวัตกรรมด้านพอลิเมอร์ 
“ZAPPAR เส้นใยใบสับปะรด” และการใช้ประโยชน์เชิง
อุตสาหกรรม เช่น การนำาไปประยุกต์ ใช้ ในการผลิต 
เสื้อเกราะกันกระสุน มีอาจารย์ผู้หญิงที่ไปด้วยท่านหนึ่ง
ลองใส่เสื้อเกราะและบอกว่า “เสื้อเกราะมันหนักไปหน่อย

พิธีรับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2562 และงานเลี้ยงแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ค่ะ ใส่แล้วเดินไม่ไหวเลย” ทุกคนในที่นั้นต่างหัวเราะครับ 
หลังจากนั้น พวกเราได้พิจารณาตัดสินรางวัลอาจารย์
ตวัอยา่งของสภาคณาจารย ์ประจำาป ีพ.ศ. 2561 ซึง่หนึง่
ในนั้นคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย ครับ และ 
พวกเราได้ตัดสินใจเสนอชื่ออาจารย์เป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเดินทางต่อในระดับประเทศ 
เพื่อขอรับการพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจำาปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยผมมี
โอกาสได้ทำางานร่วมทีมคณะกรรมการที่มาจากสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ (ปอมท.) เพื่อพิจารณา
รางวัลเกียรติยศนี้ด้วยครับ

 ผมขอให้ข้อมูลของ ปอมท. ครับ เราเรียกว่า  
“ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.)” เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความ 
ร่วมมือกันของสภาอาจารย์ สภาคณาจารย์ สภา 
พนักงาน สภาข้าราชการ สภาคณาจารย์และพนักงาน 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำาหน้าที่ในการปรึกษา หรือ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น การเสนอแนะ 
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบ ในแต่ละปี ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการคัดเลือก
ตน้แบบอาจารย์ในสาขายอ่ยตา่ง ๆ  และเรยีกวา่ “อาจารย์

ดีเด่นแห่งชาติ” ซึ่งเป็นโครงการในระดับประเทศ ดำาเนิน
การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยคณะกรรมการ
จากสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้
ความสามารถในเชิงวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้  
มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ ์
และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เส้นทางของ
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาตินั้น มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
มหิดลเพียงไม่กี่ท่านครับที่ได้เดินทางไปถึงจุดนั้น และคง
ต้องอยู่ในกรอบนั้น จนถึงปีปัจจุบัน มีอาจารย์ของ
มหาวทิยาลยัมหดิลทีร่ว่มอยูใ่นทำาเนยีบแหง่นัน้ไมก่ีท่า่น 
ผมขอใหร้ายชือ่อาจารยด์เีดน่แหง่ชาต ิในแตล่ะสาขา เปน็
เกียรติยศแด่ท่านเหล่านั้นครับ 

 รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย 
แนะนำานวัตกรรม ZAPPAR ต่อคณะ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร สภาคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 เสียงปรบมือดังๆ ที่มาจากผู้ที่มาร่วมงานหลัง
การฉายวีดิทัศน์แนะนำาผู้รับรางวัลแต่ละท่านครับทำาให้
ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจในอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้รับรางวัล
เกียรติยศนี้ครับ วิดีทัศน์แนะนำา รองศาสตราจารย์ ดร. 
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย นั้นขมวดลงด้วยบทกลอนสดุดีที่
ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ 

กรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในปีนี้ครับ  
และเมื่อประธานฯ ขานชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย เพื่อให้ท่านขึ้นรับโล่พระราชทานฯ 
ผมจึงลืมตาขึ้น ร่วมปรบมือ และดำาเนินกิจกรรมอื่น ๆ 
ตามปกติครับ  บทกลอนสดุดี มีเนื้อความ ดังนี้ครับ
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ปี 2544 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศ.เกียรติคุณ ดร.สพ.ญ.วันเพ็ญ ชัยคำาภา

ปี 2545 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศ.นพ.สุชาย  สุนทราภา

ปี 2546 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์

ปี 2547 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศ.พญ.ลีนา  องอาจยุทธ

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์

ปี 2548 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธารา  ตริตระการ

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศ.เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

ปี 2549 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศ.ดร.พญ.นภาธร บานชื่น

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์

ปี 2550 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศ.นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์

ปี 2551 สาขาสังคมศาสตร์ ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

ปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

ปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

ปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
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   ครูนักปั้น มือทอง ของผองศิษย์ ผู้ผลิต ปูทาง อย่างสร้างสรรค์
  ครูดีเด่น แห่งชาติ คือรางวัล     สมเกียรติอัน ควรค่า ตราตรึงชน
  ได้รับเกียรติ สมศักดิ์ศรี ยินดีนัก    แจ้งประจักษ์ งานวิจัย ให้เห็นผล
  เพ็ชรประกาย ฉายแสง แห่ง มหิดล    ฉลาดล้น เลอค่า สถาบัน

       ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 เส้นทางสู่ การ เป็นอาจารย์ตั วอย่ างนั้ น  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย ท่านเล่าเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจได้มาจากพระราชดำารัสในวโรกาสต่าง ๆ โดย
ในที่นี้ ผมขอยกความดีเด่นในการครองงานของท่าน
เพื่อเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้  
“มีความสนใจ ติดตาม และศึกษาความก้าวหน้าของงาน
ที่ตนเองทำาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ ในหลายครั้งจะเต็มไปด้วย
อปุสรรค แตก่็ ไมย่อ่ทอ้ ทำาดว้ยความมุง่มัน่และพยายาม 
และมีความสุขกับงาน” ผมคาดหวังว่าเมื่ออ่านถึงตรงนี้ 
ท่านผู้อ่านน่าจะมีรอยยิ้มและมีความสุขบ้างนะครับ

 เมื่อช่วงพิธีการการเชิดชู เกียรติอาจารย์ 
ดีเด่นแห่งชาติเสร็จสิ้น จึงเป็นพิธีการในพิธีเปิดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำาปี พ.ศ. 2562  
โดยในปีนี้  เจ้าภาพได้รับเกียรติ เป็นอย่างสูงจาก 
คุณสุวรรณี คำามั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 
ทา่นมาเปน็ประธานในพธิเีปดิฯ โดยทา่นไดร้บัมอบหมาย
จาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมครับ

 สำาหรับธีมในการจัดการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ ปอมท. ปีนี้ มีแนวคิดจากความพยายามใน
การพัฒนาและปรับตัว เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลกที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการการศึกษา 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมอันเป็นภารกิจหลักของ
คณาจารย์ และเป็นที่มาของหัวข้อการประชุม “อนาคต
อุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก (The Future of Thai 
Higher Education in Global Context)” ซึง่มหีัวข้อการ
บรรยายทีท่นัสมยั นา่สนใจ และเกีย่วขอ้งกบัธมีงาน ไดแ้ก ่
ธรรมาภิบาล: ปัญหาและทางออก วิเคราะห์และเสนอ
แนวทางไว้โดย ศาสตราจารยค์ลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.อดุม 
คชนิทร สมาชกิวฒุสิภา และ รองศาสตราจารย ์จริะพนัธ ์

ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  หัวข้อ
อุดมศึกษากับการวิจัย ทำาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคม 
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ 
ราชบัณฑิต มจธ. ซึ่งผมสรุปใจความสำาคัญได้ว่า  
“ให้ทำาภาระงาน และงานวิจัยที่ทำาอยู่  ให้ เต็มที่และ 
ดีที่สุด” หัวข้อระบบกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา บรรยายโดย ศาสตราจารย์ นพ. 
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำานวยการสำานักงานการวิจัย 
แห่งชาติ ซึ่งท่านได้อธิบายรายละเอียดการปฏิรูป 
หน่วยงานที่ดูแลและให้การสนับสนุนงานวิจัย หัวข้อ 
วิจัย การจัดการทุนวิจัยในระบบใหม่ รวมถึงการ 
จัดสรรเงินวิจัยในสัดส่วนของสาขาวิทยาศาสตร์และ 

บรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำาปี 2562
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สายสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อบรรยายเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัทกุคนโดยตรงในอนาคต ไดแ้ก ่การวางแผน
การเงินอย่างไรให้อยู่ได้หลังเกษียณ ซึ่งผมฟังบรรยาย
ในช่วงแรกก็งง ๆ กับคำาถามของวิทยากรครับ ท่านถาม
มาว่า คุณจะมีอายุอยู่กี่ปี? จะเกี่ยวกับการออมเงิน
อย่างไร? แต่พอจะจับประเด็นในเรื่องนี้ได้ง่าย ๆ  คือ จะใช้
เงินเท่าไรในกี่ปีหลังเกษียณ จะต้องออมเงินเท่าไรให้ 
เพียงพอ และที่สำาคัญคือ วิทยากรบอกว่า อย่าให้คนอื่น
ยืมเงินในวัยหลังเกษียณนะครับ
 สำาหรบัหวัขอ้วจิยัทีม่กีารนำาเสนอแบบโปสเตอร์
และแบบบรรยายในเวที ปอมท. นั้น มีความหลากหลาย
หรือใช้หลายศาสตร์ร่วมกันที่ เราเรียกว่า สหสาขา  
อาทิเช่น งานวิจัยทางด้านพฤติกรรม ทัศนคติต่อ 
ผู้บริหารและองค์กร โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ 
หลากหลาย เช่น ในกลุ่มอาจารย์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา ด้วยการสำารวจด้วย
แบบสอบถาม งานวิจัยด้านการตลาด เช่น การสำารวจ
เทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยและชุดตรวจสำาเร็จรูป 
โรคเลปโตสไปโรสิสจากกลุ่มผู้ ใช้งานโดยตรง งานวิจัย
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรอื่น ๆ 
ในองค์กร การศึกษาทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียน
ด้วยเครื่องมือส่งเสริมความคิด งานวิจัยที่ศึกษา
คุณภาพชีวิต บรรยากาศในที่ทำางานที่ส่งผลต่อ 

ความสุข ความรัก ความผูกพันในองค์กร รวมถึงการ 
เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วัยเกษียณของอาจารย์
ในสถานศึกษาของรัฐและของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
บรษิทัเอกชน งานวจิยัเพือ่พยากรณ ์เชน่ การพยากรณ์
ผลตอบแทนการเงิน เป็นต้น ในขณะที่งานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ก็ยังมีการนำาเสนออยู่ประปราย งานวิจัย
พื้นฐาน เช่น การศึกษาคุณสมบัติของสารเคมี งานวิจัย
ประยุกต์ เช่น งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
วัสดุ งานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น งาน
วิจัยการประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบที่นำาเข้า 
มาใช้ ในการตรวจวินิจฉัยในประเทศไทย งานวิจัยเพื่อ
สร้างโมเดลทางสาธารณสุขเพื่อตรวจคัดกรองโรค 
มะเร็งในช่องปากโดยกลุ่ม อสม. เป็นต้น
 การนำาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ แม้จะ
เป็นในระดับชาติ อาจารย์หลาย ๆ ท่านอาจมองข้าม 
เวทีนี้ไปถึงเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งนำาไปใช้ประโยชน์ใน 
เชิงการขอตำาแหน่งวิชาการได้ อย่างไรก็ตาม ผมพบว่า  
มีบัณฑิตศึกษาหลาย ๆ ท่าน ที่เข้าร่วมนำาเสนองานวิจัย 
ในเวทีนี้ เพื่อนำาบทความฉบับเต็ม (Proceeding) ไปใช้
เพื่อสำาเร็จการศึกษา ในมุมมองของผมนั้น กิจกรรม
การนำาเสนอผลงานวิชาการของ ปอมท. จะมีความ 
แข็งแรงทางวิชาการมากยิ่งขึ้น และจะจัดกิจกรรมการ 
นำาเสนองานวิจัยได้สนุกและเป็นสากล หากบุคลากร 
สายวิชาการให้ความสนใจและช่วยสนับสนุนด้วยการ 
ส่งผลงานวิชาการและไปร่วมนำาเสนอ พบปะแลกเปลี่ยน
หรือให้ความรู้ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้นำาเสนอ 
ผลงานในที่ประชุมกันมากกว่านี้ครับ ซึ่งท้ายสุดนี้ คง 
ไม่มีคำาเชิญชวนใดดีไปกว่า “แล้วพบกันปีหน้านะครับ” 

 ศ.ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ ราชบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายหัวข้อ อุดมศึกษากับ 
การวิจัย ทำาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคม
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	 อ.ดร.ธิติคม	 พัวพันสวัสด์ิ	ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตสากล	 (International	Anti	 –	 
Corruption	Day)	 โดย	รศ.นพ.สรายุทธ	 สุภาพรรณชาติ	 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธานเปิดงาน	 
ในงานประกอบด้วย	 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ	 ผู้บริหารและประชาคมมหิดลจากส่วนงานต่าง	ๆ	 เข้าร่วมงาน	กว่า	 1,000	คน	 
เพ่ือร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และเพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล	 “I	 Integrity	 
ม่ันคงย่ิงในคุณธรรม”	เม่ือวันท่ี	9	ธันวาคม	2562	ณ	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	และพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

	 อ.ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสด์ิ	ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม	“ASEAN	Healthy	University	Day	
and	Bike	 for	Health”	 โดย	ศ.นพ.บรรจง	มไหสวริยะ	 รักษาการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธาน	 โดยมี	ดร.ชลธิศ	 ธีระฐิติ	 
ผู้อำานวยการบริหารสำานักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน	(AUN)	นพ.วิวัฒน์	โรจนพิทยากร	เลขาธิการเครือข่าย	AUN-HPN	และ	ดร.สุหัทยา	
จิระนันทิพร	 ผู้อำานวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล	สสส.	 ร่วมแถลงข่าว	พร้อมด้วย	ผศ.ดร.นพ.ภูดิท	 เตชาติวัฒน์	 ผู้อำานวยการสถาบัน 
พัฒนาสุขภาพอาเซียน	มหาวิทยาลัยมหิดล	ในฐานะประธานจัดงานร่วมพิธีเปิด	เม่ือวันท่ี	11	ธันวาคม	2562	ณ	บริเวณหน้าสานักงานอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหิดล
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	 อ.ดร.ธิติคม	 พัวพันสวัสด์ิ	ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เน่ืองในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ	5	ธันวาคม	2562	โดยมี	ศ.นพ.บรรจง	มไหสวริยะ	รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธาน	พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร	คณาจารย์	 และบุคลากร	จากทุกส่วนงานเข้าร่วมงาน	 เม่ือวันท่ี	 วันท่ี	4	 ธันวาคม	2562	 
ณ	บริเวณห้องโถงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ช้ัน	1	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา
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พระสงฆ์	เน่ืองในวาระดิถีข้ึนปีใหม่	ปีพุทธศักราช	2563	เม่ือวันท่ี	27	ธันวาคม	2562	ณ	บริเวณหน้าอาคารสำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
ศาลายา	
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ข่าวสภาคณาจารย์	
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย	 และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ 	 
ข้อคิดเห็น	ทั้งด้านการบริหาร	ด้านวิชาการ	ด้านสวัสดิการ	และอื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	บทความ	ข้อคิด	
จดหมาย	 เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น	 มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์	 เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม	www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

 รรณาธิการแถลง บ
โดย			ผศ.ดร.ชาญยศ	ปลื้มปิติวิริยะเวช

 ปีเก่ากำาลังจะไป ปีใหม่กำาลังจะมา ถือเป็น 
นิมิตหมายอันดีท่ีในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ  
คร้ังท่ี 12/2562 วันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2562 สภาคณาจารย์ 
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพ่ือเสนอความคิดเห็นต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย แก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ท่านใหม่)  
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ีจึงขอนำาเสนอบทความ “สรุป
ประ เ ด็นนายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภา
คณาจารย์” รวมถึงหนังสือตอบจากท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัยในการพิจารณาดำาเนินการส่งต่อข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์ไปยังฝ่ายบริหารต่อไป
 ปีเก่ากำาลังจะไป ปีใหม่กำาลังจะมา ถือเป็นนิมิต
หมายอันดีท่ีเราจะทบทวนส่ิงท่ีเราทำาในปีท่ีผ่านมา และ
เตรียมวางแผนการสำาหรับปีต่อไป ข่าวสภาคณาจารย์ก็
เช่นกัน  ฉบับน้ีขอนำาเสนอบทความ “ปอมท. บทบาทการ
เชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และงานประชุมวิชาการ
ประจำาปี 2562” โดย  ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี กรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร สมาชิก
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนท่ัวไป  
ผู้ซ่ึงได้เล่าเร่ืองราวเก่ียวการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของ

สภาคณาจารย์ และการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย์ 
ในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ รวมถึง การมีส่วน
ร่วมของสภาคณาจารย์ในงานประชุมวิชาการ ปอมท. ปี 
พ.ศ. 2562  เร่ืองราวดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการทบทวนการ
ดำาเนินการของสภาคณาจารย์จนเกิดเป็นผลงานท่ีโดดเด่น
ผลงานหน่ึงในปีเก่าท่ีกำาลังจะผ่านไป และเพ่ือเตรียมการ
ดำาเนินการดังกล่าวในปีใหม่ท่ีกำาลังจะมาถึง 
 ปีเก่ากำาลังจะไป ปีใหม่กำาลังจะมา ขอเชิญเข้าร่วม
เสวนาวิชาการเร่ือง “การเปล่ียนการศึกษาของมหิดล 
เพ่ืออนาคต” วันพุธท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา  
13.00 - 15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ช้ัน 4  
อาคารศูนย์การเรียนรู้  
 ปีเก่ากำาลังจะไป ปีใหม่กำาลังจะมา ขออารธนา 
คุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านนับถือ โปรด
คุ้มครองให้เพ่ือน ๆ ชาวมหิดลทุกท่าน มีสติท้ังในการ 
เดินทางท่องเท่ียวระหว่างวันหยุดยาว และในการ 
เดินทางชีวิต มีพละกำาลังท้ังกายและใจ แข็งแรงสมบูรณ์ 
ประกอบการทำางานท่ียังประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และทำาให้ท่าน 
มีความสุขด้วย
          พบกันใหม่ในปี พ.ศ. 2563 ครับ

สวัสดี	“ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่”	เพื่อน	ๆ	ชาวมหิดลทุกท่านครับ


